



# ข่าวคณะกรรมการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๘ - ๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๗๐๕ E-mail : finance25.cmt@gmail.com



วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๐๖ ชั้น ๔ เกียกกาย คณะกรรมการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสถาบันการเงิน โดยมีผู้แทนจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการว่า ธนาคารฯ มีผลกำไรจากการประกอบกิจการในระยะเวลา ๙ เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ในส่วนที่เป็นกำไรจากการดำเนินธุรกิจธนาคาร จำนวน ๑๙,๘๐๐ ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน ๒๐,๒๐๐ ล้านบาท โดยสาเหตุที่ทำให้กำไรจากผลประกอบการลดลงมาจากการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ หากคำนวณผลกำไรโดยไม่หักรายการตั้งเงินสำรอง ธนาคารฯ จะมีอัตราผลกำไรที่เติบโตประมาณร้อยละ ๙ - ๑๐ โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากอัตราดอกเบี้ยที่เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ ๓ ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจากสินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นหลัก ในเรื่องของหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) แม้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ธนาคารฯ มีการบริหารจัดการและการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้รองรับ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จดีกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีผลการดำเนินงานในฐานะบทบาทธนาคารพาณิชย์ของรัฐ โดยมีโครงการที่ธนาคารฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการช่วยขับเคลื่อนในหลายภาคส่วน เช่น การผลักดันสังคมไร้เงินสดด้วยระบบ e-Donation ซึ่งมีลักษณะการบริจาคผ่านคิวอาร์โค้ดที่มีการติดตั้งอยู่ในบริเวณวัดและผู้บริจาคสามารถนำยอดเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ สร้างโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการชิม ช้อป ใช้ ส่วนแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากสภาพสังคมทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการเน้นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้น ธนาคารฯ จึงแบ่งแผนงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ดูแลผู้บริโภคที่ยังมีพฤติกรรมทำธุรกรรมทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น การทำธุรกรรม ณ สาขา และ ส่วนที่ ๒ ปรับการทำงานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองแก่ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเน้นไปในการทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) และวางแผนดำเนินการใน ๓ ประเด็น คือ ๑. ปรับวิธีการทำงานและปรับกระบวนการภายในโดยให้นำเทคโนโลยีมาใช้มากยิ่งขึ้น ๒. บริหารจัดการต้นทุนและภาพลักษณ์ของพนักงานให้ดี ๓. มีความโปร่งใส เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ สำเร็จ และเกิดความร่วมมือ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ควรสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ให้มากขึ้น เพราะกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังคงประสบปัญหา



# ข่าวคณะกรรมการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๙๘ - ๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๗๐๕ E-mail : finance25.cmt@gmail.com



ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้

ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการการการเงินการคลังว่า “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน” และมีการกำหนดพันธกิจของธนาคารไว้ ดังนี้ ๑. บริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ๒. พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากรร่วมกับเครือข่าย ๓. บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอ ๔. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ ๕. มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้นำนโยบายสำคัญของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนธุรกิจของธนาคาร โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญใน ๒ ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ มีดังนี้

- ด้านการเติบโตทางธุรกิจ: เป็นการดำเนินงานให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและการระดมทุนให้มีเงินฝากเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามตัวชี้วัด

- ด้านชุมชน: ธ.ก.ส. มีการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับเป็นชุมชนอุดมสุข โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๓,๐๐๐ ชุมชน สามารถดำเนินการได้ ๒,๒๔๒ ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการเป็นมากกว่าธนาคาร คือ การส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๕๗ ชุมชน ดำเนินการได้ ๓๕ ชุมชน

- ด้านโครงการสำคัญ: ธ.ก.ส. มีการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ ๕๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๙.๖๐ โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการรายย่อยภาคการเกษตร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๙,๖๐๐ ราย โครงการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) โดยเน้นรูปแบบการทำเกษตรรูปแบบใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย

ส่วนนโยบายด้านการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ ธ.ก.ส. ได้วางนโยบายไว้ว่าจะเน้นการสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย โดยสนับสนุนมาตรการลดภาระหนี้ของเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว สร้างตลาดชุมชน

ทั้งนี้ คณะกรรมการการการเงินการคลัง การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกำไรอย่างเดียวเพราะมีสถานะเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการการเงิน การคลังฯ

สำนักกรรมการ ๑

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๕๕ นาฬิกา